



สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร Bureau of Agricultural Commodities Promotion and Management

กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร โทร๐๒๙๔๐๖๑๐๖

การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงน้ำน้อยหรือขาดแคลนน้ำ

การปลูกพืชผักในช่วงน้ำน้อยหรือขาดแคลนน้ำ โดยปกติพืชผักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ตลอดปีอยู่แล้ว แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงสภาพอากาศเย็นซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการอากาศเย็น ได้แก่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า กวางตุ้ง แต่สภาพอากาศเย็นและชื้นอาจมีผลทำให้เกิดโรคในพืชตระกูลแตงได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าสามารถควบคุมโรคได้หรือไม่มีการระบาดของ การปลูกพืชผักในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและมีการดูแลรักษา ให้น้ำและน้ำที่เหมาะสมต่อพืชผักที่ปลูกจะทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี



จากสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ประเทศไทย มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งมีผลทำให้แหล่งในการกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อย ประกอบกับทางราชการได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกนาปรัง และหันมาทำกิจกรรมการเกษตรอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง ได้แก่พืชไร่อายุสั้นและพืชผักทดแทน หากเกษตรกรเลือกที่จะปลูกพืชผักในฤดูหนาวต่อจากการทำกิจกรรมหลักแล้ว อาจประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ำที่กักเก็บและแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีน้อย เกษตรกรควรปฏิบัติดังนี้

๑. การเตรียมดิน ควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ยกแปลงปลูกและคลุมด้วยฟางหรือคลุมพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นภายในแปลงปลูก ให้นานขึ้น

๒. การเลือกชนิดและพันธุ์พืชผัก ควรเลือกปลูกผักที่มีระบบรากตื้นและสามารถปลูกได้โดยง่าย มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในท้องถิ่น ควรเป็นพืชผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ได้แก่ คะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักสลัดใบ เป็นต้น ผักเหล่านี้ต้องให้น้ำสม่ำเสมอเช้าและเย็น แต่เป็นการให้ในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น หรือเลือกปลูกผักที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและใช้น้ำน้อย เช่น ฟักทอง ฟักเขียว



๓. เลือกวิธีการให้น้ำที่เหมาะสม ที่พืชผักสามารถนำน้ำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพ มีการสูญเสียให้น้ำน้อย เช่น มินิสปริงเกอร์ ระบบน้ำหยด หรือรดเป็นจุดๆ เพื่อลดปริมาณการสูญเสียน้ำได้มากกว่าให้แบบปล่อยตามร่อง เป็นต้น

๔. หากพื้นที่ปลูกขาดน้ำหรือประสบภัยแล้งรุนแรง ควรชะลอการปลูกพืชผักฤดูใหม่ในช่วงเวลานั้นออกไปก่อน

เขียนข่าว นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

ตรวจ/ร่าง นางสาวจิราภา จอมไธสง.

ข่าวลำดับที่ ๕๘-๐๑๒ / ๒๕๕๗